

# ชาวสวนจี้'ปีติพงศ์'หยุดขาย ตั้งองค์กรชื้อยางเก็บลานต้น

เครือข่ายชาวสวนยางทั่วประเทศเข้า  
หารือ "ปีติพงศ์" รวบรวมเกษตรกร คนใหม่  
15 ก.ย.นี้ เสนอหยุดขายยางลอตสอง  
1.1 แลนด์ตัน หลังราคาร่วงหนัก พร้อมทั้ง  
เร่งเจรจาประเทศผู้ปลูกยางตั้งองค์กรชื้อ  
ยางเข้าเก็บ 1 ล้านตัน ช่วงราคาตกต่ำ  
นายสังข์เวิน ทวดห้อย ประธานเครือ  
ข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย  
"ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เครือข่ายชาวสวน  
ยางแห่งประเทศไทย ที่มีสมาชิก 5 องค์กร  
รวมตัวกัน จะเข้าพบนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ  
ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์คนใหม่ ในวันที่ 15 กันยายน  
ศกนี้ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาราคายาง  
ตกต่ำ ซึ่งล่าสุดวันที่ 9-10 กันยายน ราคา  
ยางตกลงถึง 3 บาท/กก. และนับตั้งแต่  
วันที่ 19 สิงหาคมศกนี้ ที่องค์การสวนยาง  
(อ.ส.ย.) ประกาศเปิดประมูลยางในสต็อก  
ลอตแรก 1 แลนด์ตัน ถึงวันที่ 10 กันยายน  
นี้ ราคาตกลงถึง กก.ละ 10 บาท  
โดยช่วงนี้ยางแผ่นดิบที่มีการรวมกลุ่มกัน  
ขายเหลือเพียง กก.ละ 48-49 บาท ขณะที่  
เกษตรกรรายย่อยไม่รวมกลุ่มขายเหลือ  
เพียง กก.ละ 40 บาท และยางก้อนถ้วย  
เหลือ กก.ละ 19-20 เท่านั้น

สำหรับข้อเสนองการแก้ไขปัญหายาง  
ตกต่ำในระยะสั้นคือ 1.ให้ อ.ส.ย.หยุด  
ประมูลขายยางลอตสอง 1.1 แลนด์ตัน  
แล้วนำไปใช้ในประเทศอย่างแท้จริง โดย  
เฉพาะผสมยางแอสฟัลต์ 5% ราคาถนน  
ซึ่งจะต้องใช้ยาง 3.5 ตันต่อระยะทาง 1  
กม. 2.หากให้ชาวสวนยางหยุดกรีดยาง  
คงลำบาก เพราะจะขาดรายได้ในการ  
ครองชีพรายวัน จึงเสนอให้ อ.ส.ย.และ  
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน  
ยาง (สกย.) ที่มีสวนยางหลายหมื่นไร่หยุด  
กรีดยาง เพื่อลดปริมาณยางออกสู่ตลาด  
3.ควรนำมาตรกรช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่  
ละ 2,520 บาท กลับมาช่วยเหลือที่กำลัง  
เดือดร้อนหนัก ซึ่งจะใช้งบประมาณ

2 หมื่นล้านบาท 4.ชาวสวนที่ต้องการโค่น  
ต้นยางแก่อายุ 30 ปีขึ้นไปในพื้นที่ไม่มี  
เอกสารสิทธิไปปลูกพืชอื่น ขณะนี้กรมป่า  
ไม้ห้ามโค่น เพื่อสนองนโยบายคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเคร่งครัด  
นั้น ทำให้ชาวสวนที่เคยโค่นได้ตามปกติ  
ก่อนหน้านี้เกิดความเดือดร้อน โดยจะขอ  
โค่นยางในพื้นที่ราบแทนการโค่นบนภูเขา  
ซึ่งปัญหาการออกเอกสารสิทธิรัฐควรเร่ง  
แก้ไข เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านจะอยู่มา  
นานกว่า 20-30 ปีแล้ว

ทางด้านนายบุญส่ง นันทอง นายก  
สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  
เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากปัญหา  
ราคายางตกต่ำ สกย.ที่เก็บเงินสงเคราะห์  
จากการส่งออกยาง ควรนำเงินส่วนหนึ่งมา  
ช่วยเหลือชาวสวนที่ขาดเงินบำรุงดูแลสวน  
ปัญหาแรงงานกรีดยางที่ขาดแคลนเพราะ  
หนีไปทำอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้สูงกว่า  
นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรช่วยเหลือ  
เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ 0.1% แก่เกษตรกรทั่วไป  
ด้วย เพราะการให้สินเชื่อเฉพาะสหกรณ์  
คิดเป็น 10% ของเกษตรกรทั้งหมดเท่านั้น

เนื่องจากขณะนี้ชาวสวนยางต้องไป  
กู้เงินนอกระบบมาใช้ คิดอัตราดอกเบี้ยสูง  
ถึงเดือนละ 20% หรือปีละ 240% แถมยัง  
เก็บเงินคืนรายวันด้วย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯต้องบินไปเจรจา  
ประเทศผู้ปลูกยางใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย  
เวียดนาม ศรีลังกา สปป.ลาว เมียนมาร์  
กัมพูชา จัดตั้งองค์กรยางคล้ายโอเปก เพื่อ  
กำหนดราคาขั้นต่ำว่าควรซื้อยางเข้าเก็บ  
ในสต็อกประเทศผู้ผลิตปริมาณ 1 ล้าน  
ตันในราคาเท่าใด เพื่อรอขายในช่วงราคา  
สูง และควรเร่งประชุมประเทศผู้ผลิตยาง  
อาเซียน เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน และนายก  
รัฐมนตรีควรเข้ามาดูแลยางอย่างใกล้ชิด  
เพราะหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อไปอีก  
3 เดือน จะแก้ปัญหาลำบาก

# ชาวสวนตัดใจแห่โค่นไม้ยางแก่ทิ้ง มรสุมซ้ำ'ราคาไม้-น้ำยางคิ่ง-จำกัดโควตาปลูก'

เคราะห์ซ้ำ...! ชาวสวนยางพาราแห่โค่นไม้ยางชาย เจอปัญหาราคาไม้คิ่งตามน้ำยาง ด้านกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจำกัดโควตาการส่งออกเพราะผู้ประกอบการมีใจปลายปีสถานการณ์น่าจะดีขึ้น เหตุตลาดจีนเริ่มมีออร์เดอร์เข้ามา ยันราคาไม้ยางแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ ต้องไม่เกิน 2,200 บาทต่อตัน เมยไทยยังต้องพึ่งตลาดจีนกว่า 80% ของมูลค่าส่งออกปีละ 30,000 ล้านบาท

นายเดชา เกื้อกุล อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้สถานการณ์ไม้ยางพาราจังหวัดตรัง ถือเป็นตลาดของผู้ซื้อ เนื่องจากที่ผ่านมา ราคาน้ำยางพาราดกกลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางรัฐบาลมีนโยบายในการจำกัดปริมาณพื้นที่ปลูกยางพารา ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหันมาโค่นไม้ยางพาราขายมากขึ้น ทำให้ปริมาณไม้ยางออกสู่ตลาดมาก ดังนั้นราคาก็ตกลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ราคาขายพารายังดี ส่วนด้านการส่งออกนั้นมีปัญหาคือตลาดส่งออกไม้ยางพาราไทยกว่า 90% ของการส่งออกทั้งหมดอยู่ที่ตลาดประเทศจีน

"ที่ผ่านมา จีนชะลอการสั่งซื้อ ทำให้ไม้ยางในตลาดมีมาก ราคาจึงไม่ดี ทำให้เกษตรกรค่อนข้างจะเสียเปรียบหลายด้าน ทั้งด้านราคาน้ำยาง และราคาไม้ยาง อีกทั้งเมื่อโค่นแล้ว ทราบว่ายังมีปัญหาที่ทางกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กสย.) มีการจำกัดโควตาในการส่งออกเพราะ แต่ในฝั่งของผู้ประกอบการไม้ยางส่งออกไม่น่ามีปัญหามากนัก แต่ก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดส่งออกด้วย"

ด้านนายวิที สุพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เปิดเผยว่า



ไม้ยางแก่พร้อมโค่น - ราคาขายพาราที่ตกต่ำอย่างหนัก ทำให้ชาวสวนยางเริ่มตัดใจทยอยโค่นต้นยาง เพื่อขายไม้ยางที่ปลูกมานานกว่า 25 ปี ทำให้ราคาไม้ยางลดลงไปด้วย และภาครัฐยังมีการจำกัดโควตาการส่งออกเพราะที่ปลูกยางใหม่อีกด้วย

ราคาไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังช่วงนี้ ถือว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับประมาณ 2,200 บาทต่อตัน (2.20 บาท/กก.) ที่ผ่านมา การส่งออกก็ชะลอตัวลงไปบ้างตามตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ที่ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศกว่า 80% ที่เหลือ 20% เป็นตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศที่ประเทศไทยส่งออกไม้ยางพาราเกือบทั้งหมดคือประเทศจีน

ที่ผ่านมา ตลาดจีนมีการชะลอการสั่งซื้อไม้ยางพาราลงไปบ้าง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการโค่นไม้ยางพาราเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ทำให้เกษตรกรเริ่มที่จะโค่นไม้ยางพารามากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณไม้ยางพาราออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

อีกทั้งตลาดจีนมีปัญหาด้านการเงินล่าช้า ทำให้การขยายตัวด้านการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะขยายตัวไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มตลาดส่งออกจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากประเทศจีนเริ่มมีออร์เดอร์เข้ามาเกือบจะปกติแล้ว เนื่องจากต้องเร่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ออกจำหน่ายในช่วงปลายปี และหากราคาไม้ยางพารายังอยู่ในระดับตันละ 2,000-2,200 บาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะกับไม้ชนิดอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่ง เพราะไม้ยางพารามีเนื้อสลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำคัญด้วย

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,300

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 กันยายน 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 4662

หน้า: 24(บนซ้าย)

Col.Inch: 76.98

Ad Value: 100,074

PRValue (x3): 300,222

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวสวนตัดใจแห่โค่นไม้ยางแก่ทั้งมรสุมซ้ำ'ราคาไม้-น้ำยางตั้ง-จำกัดโควตาปลูก'

สำหรับมูลค่าการส่งออกไม้ยางพาราของประเทศไทยมีมูลค่าปีละประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งปีนี้มีมูลค่าการส่งออกจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ด้านนายเส้น หมั่นหมาน พ่อค้าไม้ยางพาราจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ราคาไม้ยางจะขึ้น-ลงตามภาวะราคายางพารา ซึ่งในปีนี้อายุไม้ยางเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.80-2 บาท/กิโลกรัม ซึ่งลดลงจากปี 2556 ราคาอยู่ที่ 2.80 บาท/กก. และเคยปรับตัวสูงขึ้นถึง 3 บาท/กก.ในปี 2553-2555 ซึ่งในช่วงนั้น ราคายางพาราพุ่งสูงขึ้นไปถึง 180 บาท/กก.ปัจจุบันหากจำหน่ายยกสวนราคาจะเริ่มตันที่ประมาณ 45,000 บาท/ไร่ ขนาด 70-75 ต้น แต่ละต้นมีน้ำหนักเฉลี่ย 300 กก.

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกไม้ยางพาราของไทยปีนี้มีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท ส่วนสถานการณ์ราคาไม้ยางลดต่ำลงเนื่องจากการโค่นยางมากขึ้น ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายให้โค่นยางให้ได้ถึง 400,000 ไร่ ภายในปี 2558 โดยลดชีพหลายน้ำยางที่จะออกสู่ตลาดเพื่อหวังจะกระตุ้นให้ราคาขายขยับสูงขึ้น

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกยางกล่าวว่า พันธุ์ไม้ยางพาราที่ตลาดมีความต้องการมากคือพันธุ์ 600 ซึ่งนิยมเรียกว่าเป็นไม้สักขาวของเมืองไทย ทั้งนี้ ต้นยางทุกส่วนสามารถนำไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด เช่น ยอด กิ่ง ก้าน ราก ใบ ลำต้น และขี้เลื่อย ซึ่งตลาดในประเทศจะป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ หากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวดีทั้งบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ก็จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางเติบโตตามไปด้วย

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,300

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 กันยายน 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 4662

Col.Inch: 31.15

Ad Value: 40,495

คอลัมน์: เบิร์ด อายวิว

หน้า: 26(บนซ้าย)

PRValue (x3): 121,485

คลิป: สี่สี่



## เบิร์ด อายวิว

มาตามฉิม

👁️👁️ เข้าคุมอำนาจมาตั้งแต่ 22 พฤษภาคม จนถึงวันนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งรัฐบาล “ประยุทธ์ 1” เสร็จเรียบร้อย ถ้าวัดค่านิยมก็ได้ใจชาวบ้านไปพอสมควร ครม.บิกตู๋ ถือฤกษ์ 9 กันยายน เดินเข้าทำเนียบพร้อมนั่งทำงาน ในตึกไทยคู่ฟ้า แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 12 กันยายน 2557

👁️👁️ ยังไม่ทันลงมือทำงานก็เกิดเรื่อง เมื่อหม่อมหลวง คนดี-ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมห้องประชุม ครม.ที่วางระบบเครื่องเสียงใหม่ นอกจากจอแอลซีดี 12 ตัว ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว ยังติดตั้งไมโครโฟนใหม่ ยี่ห้อ Bosch ราคาตัวละ 1.4 แสนบาท 89 ตัว เท่านี้สื่อก็หุ่ผึ้ง รุ่งขึ้นข่าวกระหึ่มสังคมไทยและว่อนในโลกไซเบอร์ ไมค์โครโฟน ม.ล.ปนัดดาออกมายืนยันไม่ได้ โกงชาติ แล้วโยนให้ อธิบดีกรมโยธาฯ ชี้แจง อังเป็นความรับผิดชอบ ยิ่งทำเอาเสียงวิจารณ์ดังกว่าเดิม อาจเป็นเพราะ คสช.-ครม.บิกตู๋ อ้างทุกครั้งเข้ามาทำหน้าที่เพื่อปฏิรูปประเทศ-ขจัดคอร์รัปชัน แกมยกเป็นวาระแห่งชาติ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ แต่ชาวบ้านถือเป็น บทเรียนแรก ที่ทำให้ตาสว่าง เพราะสืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งฝั่งอธิบดีกรมโยธาฯ และฝั่งเจ้าของบริษัท Robert Bosch เรื่องจบลงด้วยตัวเลขงบประมาณคือ 53,800,000 บาท

จากเดิม 67,988,000 บาท สามารถลดลงประมาณลงไปได้อีก 14,188,000 บาท !!

👁️👁️ สถานการณ์ยางพาราที่นครศรีธรรมราช สาหัสขึ้นทุกวัน เครือข่ายชาวสวนยางนครศรีฯ สุราษฎร์ฯ และพัทลุง คร่ำครวญกับราคาที่ตกต่ำต่อเนื่อง จนเหลือ 54 บาท/กก. คาดว่าอีกไม่นานถึง 40 บาท/กก.แน่ จึง ส่งสัญญาณ ถึงรัฐบาล ให้เร่งแก้ปัญหา โดยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอให้รัฐกำหนด ราคาขางพาราขั้นต่ำ รอจนปานนี้ คำตอบก็ยังคงอยู่ในสายลม ขณะที่ฝ่ายนายกสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ทนรอไม่ไหว สีม ๑..รุ่นคชมนุมปิดถนนในวันที่ 16 กันยายน แต่พอข่าวกระจายออกไปก็เสียงอ่อยบอกว่า “แค่นัดหมายมาหารือแก้ปัญหา ไม่ได้มาปิดถนนประท้วง..” ฟังแล้วไม่รู้จะเห็นใจหรืออะไรดี เท่าที่รู้ ๆ กัน พวกมีปัญหาเคลื่อนไหวรูปแบบนี้มาโดยตลอด ดูไปแล้วก็พวก กวักมือเรียกทหาร ให้ออกมายึดอำนาจทั้งนั้น ถึงนาทีนี้ “บิกตู๋” น่าจะรู้ความจริงบ้างแล้ว

👁️👁️ ปัญหาทุกรุกผืนป่า อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ยังรอลุ้น “ล้ม” หรือ “ไม่ล้ม” ซึ่งที่จริงรู้กันดีว่ามี ขบวนการหากิน ทำมาเป็นสิบ ๆ ปี เลยต้อง เขียร์ ทหารให้ทำต่อ หากจัดการปัญหานี้ได้ ผืนป่า 2,743 ไร่ มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท จะกลับมาเป็น สมบัติชาติ หัวหน้า คสช.เอาจริงกับเรื่องนี้ถึงกับทูปโตะกลางที่ประชุม พวกมีเลี้ยว “ถ้าไม่ย้ายหนี..ก็เตรียมตัวเข้าคุก” !!

# ปุ๊กกรุงพบรมว.เกษตรฯ แก่ยางวบ

## ดึงเหลือ47บ.-เงินกู้หนึ่ง ข้าวไวยแผนช่วยล่าช้า

กรมสรรพากรแจงเก็บภาษี  
มรดกอัตราเดียวจากผู้รับมรดก  
'กอบกาญจน์' ลุยนโยบายท่องเที่ยว  
เที่ยววิถีไทย (อ่านต่อหน้า 12)

### แก่ยางวบ

#### 16ก.ย.สนช.ถกงบฯวาระ2-3

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก  
รัฐสภาว่า นางนเรศร์ พิเศษ เลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(สนช.) ได้ออกหนังสือด่วนมากถึงสมาชิก สนช.  
เพื่อนัดประชุม เนื่องด้วยประธาน สนช.มีคำสั่งนัด  
ประชุม สนช. ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 16 กันยายน  
เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่คณะ  
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
โดยสาระสำคัญในรายงานของคณะกรรมาธิการที่  
มี พล.อ.สมัคร สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
พาณิชย์ ในฐานะประธาน กมธ. ตั้งงบประมาณไว้  
ที่ 2,575,000,000,000 บาท กมธ.ได้ปรับลดลงมา  
จำนวน 16,823,680,500 บาท ขณะเดียวกัน ได้  
จัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอใหม่ตามความเหมาะสม  
และจำเป็น จำนวน 16,823,680,500 บาท ตาม  
มาตรา 4 โดยให้เหตุผลเพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย  
ไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือ  
จำเป็น ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วย  
งานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้น และใช้จ่าย  
ตามความจำเป็นหรือสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิด  
ขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่า  
ใช้จ่ายที่แน่นอนได้ ถือเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมตาม

ที่ตั้งไว้ ที่ประชุม สนช.ได้มีมติรับหลักการในวาระ  
แรกแล้ว

#### สมหมายแจงเวทีรทว.คลังอาเซียน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลัง กล่าวว่าการเดินทางเข้าร่วมประชุม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป  
(Asia-Europe Finance Ministers Meeting:  
ASEM FinMM) ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 กันยายน ณ  
สาธารณรัฐอิตาลีนั้น จะชี้แจงต่อผู้เข้าร่วมประชุม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศ  
สมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากองค์การระหว่าง  
ประเทศ ธนาคารกลางยุโรป คณะกรรมการยุโรป  
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทย รวมถึงสถานการณ์  
เศรษฐกิจในไทย และแนวทางการทำงานของ  
รัฐบาลชุดนี้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย  
กรัฐมนตรี ยึดหลักการบริหารงานคือ ทำก่อน ทำ  
จริง ทำเร็ว และให้ยั่งยืนเพื่ออนาคต โดยจะแปล  
หลักบริหารงานของรัฐบาลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ  
เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  
ในไทย การประชุมครั้งนี้จะหารือใน 3 ประเด็นหลัก  
ได้แก่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงิน ความ  
เป็นหุ้นส่วนระหว่างยุโรปและเอเชียเพื่อเสริมสร้าง  
การเจริญเติบโตและผลิตผล และอนาคตทางการ  
ค้าและการลงทุนระหว่างยุโรปและเอเชีย

#### มอบนโยบายคลังดันศก.จันทร์นี้

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้บัญชาการสำ  
นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในวัน  
ที่ 15 กันยายน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลัง มีกำหนดประชุมมอบนโยบาย  
แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ให้ทุก  
หน่วยงานรับมาตรการดูแลและบริหารงานภายใต้  
11 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อผลักดันเศรษฐกิจปี  
นี้ให้โต 2% รวมถึงดูแลเศรษฐกิจปีหน้าให้ได้อย่าง

น้อย 4-5% โดยในระยะแรกจะใช้โครงการเร่งด่วน  
9 โครงการ อาทิ เสริมความรู้ให้นักเรียนอาชีวะ  
เพื่อออกไปหางานทำได้ทันที จัดนักเรียนอาชีวะ  
ซ่อมแซมปรับปรุงโรงพยาบาลชุมชน โครงการสร้าง  
ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น ต่อยอดโครงการ 1 ไโร  
1 แลน เป็นต้น เพื่ออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  
โดยเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ส่วนระยะต่อไป  
จะเร่งรัดเกี่ยวกับกฎหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
ทั้งในเรื่องปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน คง  
อัตราภาษีเงินได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  
ไว้ในระดับปัจจุบัน จากปัจจุบันภาษีทั้ง 2 ตัวใช้  
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ภาษีมลบบังคับใช้แค่  
31 ธันวาคมนี้ ดังนั้นจะต้องเสนอไปยังรัฐบาล  
ใหม่ต่ออายุกฎหมายออกไปอีก สำหรับการกระตุ้น  
ด้านการส่งออก เพื่อชดเชยตลาดหลักที่ลดลงนั้น  
กระทรวงพาณิชย์ได้ไปดูการส่งออกของไทยไปยัง  
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMB) ขณะนี้มีการ  
ขยายตัวสูงมากว่าจะเพิ่มได้อย่างไรอีก

#### สรรพากรแจงเก็บภาษีมรดก

นายประสงค์ ฟูธอนเนต อธิบดีกรมสรรพากร  
กล่าวว่า เรื่องของภาษีมรดกขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน  
ของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่า  
จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ไม่แน่ไม่วางจะสามารถเสนอ  
ไปยัง สนช.ได้ภายในปีนี้หรือไม่ และยังไม่แน่ไม่วาง  
กฎหมายจะสามารถนำมาบังคับใช้ในชั่วรัฐบาลชุด  
นี้หรือไม่ เพราะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ยังไม่  
อยากให้ข้อมูลในเรื่องของอัตราว่าจะเก็บเท่าไร  
เนื่องจากจะทำให้เกิดความสับสน เพราะเรื่องนี้ยัง  
ไม่มี สนช.อาจจะเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอของ  
กรมสรรพากรได้ บอกได้แต่เพียงว่าภาษีเป็นอัตรา  
เดียว เก็บจากผู้รับมรดก ไม่ใช่จากกองมรดก เพื่อ  
ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนสำหรับลูกหลานของผู้ที่  
เสียชีวิตต้องเร่งหาเงินมาจ่ายภาษี เพราะหากยังไม่มี  
เงินมาจ่ายภาษียังไม่ต้องโอนทรัพย์สินของผู้ตายไป  
ยังลูกหลาน ให้อยู่เป็นทรัพย์สินของกองมรดกก็จะ  
ไม่เสียภาษี เพราะภาษีจะจัดเก็บต่อเมื่อมีการโอน  
ไปยังผู้รับแล้ว กรมไม่กังวลกรณีลูกหลานไม่ยอม  
แบ่งสมบัติเพราะกลัวเสียภาษี เพราะเมื่อเวลาผ่าน

# มติชน

กรอบ่าย

Matchon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 14 กันยายน 2557

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13335

หน้า: 1(ล่าง), 12

Col.Inch: 204.71

Ad Value: 225,181

PRValue (x3): 675,543

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปุ๊กกรุงพบรวม.เกษตรฯ แก่ยางวูป ดึงเหลือ47บ.-เงินกู้หนึ่งข้าวไวฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ

ไปทรัพย์สินดังกล่าวจะมีมูลค่ามากขึ้น มูลค่าภาษีจัดเก็บจะสูงขึ้น เชื่อว่าถึงเวลาหนึ่งต้องมีการแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวออกมา กฎหมายดังกล่าวนี้จะจัดเก็บภาษีเงินได้จากคนรวย จะมีข้อยกเว้นเพื่อดูแลคนจน และคนชั้นกลางไม่ให้กระทบ โดยจะออกประกาศของกระทรวงในเรื่องของข้อยกเว้นเพื่อดูแลคนจนและคนชั้นกลางอีกครั้งหนึ่ง

"การเก็บภาษีมรดกเต็มไปยั้งผู้ที่มีฐานะร่ำรวยหรืออภิมหาเศรษฐี เพื่อนำรายได้ดังกล่าวมาช่วยเหลือสังคม และกระจายรายได้ไปยังคนจน ดังนั้นไม่อาจจะมานั่งเป็นกังวลกันไปก่อนว่า คนได้รับมรดกจะไม่มีเงินมาใช้ และคงไม่ต้องห่วงว่าคนรวยจะมานั่งทุกข์ใจกับเรื่องนี้" นายประสงค์กล่าว

## ขงต่ออายุลดภาษีนิติบุคคล

นายประสงค์กล่าวว่า ส่วนกรณีการต่ออายุลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น เสนอไปแล้วให้ต่ออายุออกไป 1 ปี จากสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 คาดว่าจะประกาศต่ออายุได้ในเร็ว ๆ นี้ กรณีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) นั้น กรมได้หารือกับสมาคมตลาดทุนไทยแล้ว ยืนยันว่าจะให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากอาร์เอ็มเอฟต่อไปได้ แต่ในส่วนสิทธิลดหย่อนภาษีแอลทีเอฟ จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังพอจะมีเวลาพิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม่ ยังเร็วไปที่จะตอบในเวลานี้ เนื่องจากจะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าผู้ลงทุนในตลาดทุนมีจำนวนเพียงพอแล้วหรือไม่ หากมากพอแล้วก็สามารถยกเลิกได้ และกลุ่มนักลงทุนแอลทีเอฟส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ระดับไหน ถ้าเป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนหรือคนชั้นกลางฝากเงินอย่างเดียวก็น่าจะควรยกเลิก และหากจะต้องต่ออายุออกไปนั้นอาจจะเพิ่มสิทธิลดหย่อนกองทุนเป็น 7 ปี หรือ 10 ปี จากเดิมได้เป็น 5 ปีปฏิทิน ทำให้ผู้ที่ถือครองเพียง 3 ปี 2 วัน ก็สามารถขายกองทุนได้แล้ว เพราะข้ออ้างสุดท้ายของเข็แรก และไปขายวันแรกของปีที่ครบกำหนด

นายประสงค์กล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนของกรมจะนำเสนอนายสมหมาย ในการประชุมวันที่ 15 กันยายนนี้ คือกรณีการเสนอให้ปิดช่องว่างหลักเลี่ยงของบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระมาตั้งเป็นคณะบุคคล การเพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่กรมให้มีอำนาจสอบสวน ระงับธุรกรรมทางการเงินสำหรับกรณีการโกงภาษี หรือการทุจริตเกี่ยวกับภาษี รวมถึงกรณีปรับปรุงรายการค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนการจัดเก็บรายได้นั้น ยอมรับว่าปีนี้จะต่ำกว่าเป้าหมาย 1.5 แสนล้านบาท จากเป้าหมาย 1.89 ล้านล้านบาท แต่ในปีหน้านั้นได้กำชับให้ทุกพื้นที่ให้ดูแลการจัดเก็บภาษีที่ยังมีกำลังในการจ่ายภาษี และหลบเลี่ยงภาษี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 1.96 ล้านล้านบาท

## สร.จรัสกร.เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน

นายภูสิต สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวได้ว่า ได้ร่วมประชุมเรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) องค์การเภสัชกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งนโยบายของ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และ นายสมหมาย ภาษี รว.คลัง ให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อในช่วงที่เหลือของปี (ภายในธันวาคม 2557) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 95 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติสำหรับรัฐวิสาหกิจซึ่งงบประมาณ ให้เร่งเตรียมความพร้อมเบิกจ่ายงบลงทุนให้ทันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2558 การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการจัดสัมมนาขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 (ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558)

นายภูสิตกล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมในเดือนสิงหาคม 2557 (รอบ 11 เดือนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ และ 8 เดือนของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) รัฐวิสาหกิจมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 142,403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของแผนเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม หรือร้อยละ 42 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีบัญชี 2557 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 70 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 หรือประมาณ 237,000 ล้านบาท

## บข.กลางไร้อำนาจคุมบงบ'สสส.'

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สสส.และไทยพีบีเอสถือเป็นกองทุนนอกงบประมาณประเภทหนึ่ง แต่กระทรวงการคลังไม่มีอำนาจในการเข้าไปกำกับดูแล เพราะทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวมีกฎหมายเป็นของตัวเอง และมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายที่ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายการบริหารเอง ส่วนกรณีที่โรงงานยาสูบเสนอมาให้กระทรวงการคลังดูแลการจัดสรรงบประมาณที่การจ่ายตรงไปยัง สสส. และไทยพีบีเอสเหมือนปัจจุบันนั้น ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่หากเป็นกองทุนนอกกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายเป็นของตัวเองนั้น หากต้องการ

ของงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัดดูแลกองทุนนั้นจะต้องทำเรื่องเสนอไปยังสำนักงบประมาณ การจัดทำงบประมาณต้องมีแผนการทำงาน ต้องรายงานการใช้งบประมาณมาให้กระทรวงการคลังรับทราบด้วย

## ปธ.สภายางจี้กส.ปล่อยกู้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการอนุมัติจำนวนเงิน 5,000 ล้านบาทให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อนำเงินมารวมรวมจากเกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น แม้ว่าจะอนุมัติแล้ว 2 สัปดาห์ แต่จนถึงขณะนี้สถาบันเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด เพราะติดปัญหาเนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เวลาตรวจสอบสถาบันเกษตรกรก่อนอนุมัติเงินสินเชื่อ ขณะนี้ราคายางแผ่นดิบในตลาดกลางตกลงมาอยู่ที่ 47 บาท/กก. จึงขอให้ทาง ธ.ก.ส.รวดรัดการตรวจสอบสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำเงินกู้มารับซื้อจากเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

"ยืนยันว่ามาตรการที่ คสช.อนุมัตินั้นจะช่วยชาวสวนยางได้แน่นอน เพราะการให้สถาบันเกษตรกรซื้อยางจะทำให้เกิดสภาพคล่อง เพราะมีการซื้อยางในราคาสูงกว่าตลาด ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกการขายยาง ไม่ถูกกดราคาจากทางพ่อค้าคนกลาง" นายอุทัยกล่าว

## เตรียมเข้าพบรวม.เกษตรฯ

นายอุทัยกล่าวว่า ในวันที่ 15 กันยายนนี้ทางสมาคมชาวสวนยางจะเดินทางไปเข้าพบนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุทยาน รวม.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการขาดทุนการทำให้เป็นหนี้ของอุตสาหกรรมยาง การสร้างตลาดซื้อขายจริง หนุนซื้อขายจริงหากสัญญาซื้อขายยางกับเกษตรกรในพื้นที่เลย เพราะที่ผ่านมาการซื้อขายยางนั้นเป็นการซื้อขายแบบล่วงหน้า ใช้กลไกตลาดโลกในการรับซื้อยาง ทำให้ราคายางตกต่ำ และสุดท้ายคือการตั้งออร์ดูมเพื่อรับฟังปัญหาจากทางเกษตรกรในพื้นที่ ผู้ประกอบการ เพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

"ที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาการขาดทุนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกัน หรือแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่นแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการขาดทุนของยางนั้นก็มี แต่ไม่นำมาใช้ พอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์อยู่เรื่อยๆ ทำให้ไม่มีการนำมาใช้ปฏิบัติจริง ดังนั้นควรเริ่มนำแผนดังกล่าวมาใช้ เช่น การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางที่ คสช.วางแผนที่ไว้ หรือการจัดพื้นที่เพาะปลูกยางหรือการโซนนิ่ง โดยใช้กฎหมายมาควบคุมเพื่อไม่ให้เกษตรกรห่มมาปลูกยางมากจนล้น

ตลาดเหมือนทุกวันนี้" นายอุทัยกล่าว

### ชาวนาเลี้ยงบุกยื่นหนังสือนายกฯ

นายวิเชียร พงษ์ล้ำเลิศ นายกมลมาศชาวนา และเกษตรกรไทย กล่าวว่ กลุ่มชาวนาเตรียมทำหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือโดยตรงกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือชาวนา กำลังประสบปัญหาขาดทุนจากการขายข้าวราคาต่ำกว่าทุน และราคาข้าวตกต่ำ พร้อมทั้งทวงถามถึงมาตรการช่วยเหลือเมื่อครั้งที่ คลส.สั่งการให้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือในด้านลดต้นทุนด้านเพาะปลูกและค่าเช่านา สบับสนุนอัตราดอกเบี้ย 3% ให้กับสินเชื่อข้าวเปลือกจากชาวนา เพราะยังไม่เห็นมาตรการดังกล่าวเป็นรูปธรรมยังไม่ผลโดยตรงกับชาวนา

นายวิเชียรกล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่เจอปัญหาน้ำท่วม ประสบปัญหาเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเพื่อหนีน้ำและลดภาระขาดทุน ทำให้ขายข้าวได้แค่ตันละ 5,000-5,700 บาท ต่ำกว่าที่ คลส.กำหนดว่าจะให้ชาวนาขายได้ตันละ 7,500-8,500 บาท จึงมีผลให้ชาวนามีหนี้สินเพิ่มและกลายเป็นหนี้ซ้ำซ้อน 2 ฤดูกาลผลิตแล้ว

### เร่งช่วยราคาข้าวตกต่ำด่วน

"ก่อนหน้านี้ทั้งการเข้าพบ คลส. เข้าพบกระทรวงพาณิชย์ ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรม ว่าชาวนาเจอปัญหาการขาดทุน และได้เสนอแนวทางการลดความเดือดร้อนชาวนามาตลอดว่า ขอให้รัฐออกมาตรการอย่างไรก็ได้ ทำให้ชาวนามีรายได้จากข้าว คิดจากต้นทุนเพาะปลูกตันละ 5,300 บาท บวกกำไรอีก 40% เพราะตอนนี้ชาวนาเจอปัญหาจากต้นทุนและภัยธรรมชาติ บวกกับราคาข้าวตกต่ำ ต้องประสบปัญหาหนัก กำล้างหรือว่าจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เชื่อกว่าท่านคงเห็นใจและสั่งการให้เร็วเหมือนนโยบายอื่นๆ" นายวิเชียรกล่าว

หลังจากข่าวจากสมคมโรงสี กล่าวว่า อีกปัญหาที่ทำให้ราคาข้าวยังไม่ดีนัก เพราะยุทธศาสตร์ข้าวที่กระทรวงพาณิชย์กำลังรบรวมรนั้น ยังไม่คืบหน้า และมีความชัดเจนว่าจะออกมาแบบใด เพราะยังแค่การกำหนดกรอบกว้างๆ ว่าจะมุ่งเรื่องราคาเสถียรหรือลดจำนวนพื้นที่ข้าว แต่ในความเป็นจริงยังขาดมาตรการลดปัญหาตัวข้าวในระบบ เป็นปัญหาสำคัญทำให้ข้าวไม่ได้ถูกเก็บไว้ในมือเอกชนมากนัก หากยังไม่แก้ที่ต้นเหตุทำให้การซื้อข้าวขาดในตลาดต้องตัวการควบคุมปริมาณและราคาก็ยังยากอยู่

"เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีน่าจะเรียกหรือทุกฝ่ายครั้งเดียว เพื่อรับฟังปัญหาที่แต่ละภาคส่วนต้องการ แล้วสั่งการให้หน่วยงานนั้นจัดการเลย โดยเฉพาะความล่าช้าและเงื่อนไขไม่ทันเหตุการณ์ยังมีอีกมาก" แหล่งข่าวกล่าว

### ประมูลข้าวรอบ2ผ่าน9หมื่นตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงผลการเปิดประมูลข้าวสารในประเทศ กล่าวถึงผลการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 1.39 แสนตัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน ว่า มีผู้ยื่นประมูลราคา 38 ราย และหลังการเปิดซองเสนอราคาแรกแรก มีผู้เสนอซื้อผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ (Floor Price) ปริมาณ 9 หมื่นตัน ส่วนที่เหลืออีก 4 หมื่นตัน ได้เปิดให้เสนอราคาใหม่ และน่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในต้นสัปดาห์หน้า โดยจะนำผลสรุปรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อประกาศผลและดำเนินการขนย้ายต่อไป นางดวงพรกล่าวว่า การเปิดประมูลรอบ 2 ไม่มีข้าวขาว 5% เพราะต้องรอผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวให้แล้วเสร็จ ตอนนี้ได้ตรวจสอบแล้วกว่า 50% การพิจารณาจะยังคงกำหนดราคาขั้นต่ำ (floor price) แต่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยใช้ราคาตลาดเป็นราคาต้นทุนการปรับปรุงข้าว และค่าขนส่ง เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาอ้างอิง นอกจากนี้ได้ปรับเงื่อนไขบางส่วนให้ชัดเจนตัวขึ้น เช่น การวางค้ำประกันให้สามารถออกเช็คเงินสดจากธนาคารทุกที่ในประเทศไทยได้ จากเดิมกำหนดเฉพาะธนาคารในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น และขยายเวลารับมอบข้าวจากคลัง จากเดิมกำหนดหากไม่เกิน 4,000 ตัน รับมอบใน 15 วัน ให้เป็นปริมาณไม่เกิน 10,000 ตัน รับมอบใน 20 วัน จึงเชื่อว่าจะทำให้การระบายข้าวครั้งนี้จะระบายได้เป็นส่วนใหญ่

### เอกชนเสนอราคาสูงกว่าครั้งแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนข้าว 9 หมื่นตันที่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ขึ้น 2 อีก 19% เป็นปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ที่เหลือเป็นข้าวเหนียวและปลายข้าว มีการเสนอราคาซื้อสูงกว่าการเปิดประมูลครั้งแรก ครั้งนี้ได้เสนอซื้อข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่ตันละ 26,500-29,500 บาท สูงกว่าครั้งก่อนราคาสูงสุด 28,000 บาท ส่วนราคาข้าวเหนียว 10% ราคาเสนอซื้อตั้งแต่ 14,000-18,500 บาทต่อตัน ข้าวพองหอมมะลิ ตันละ 7,800-8,800 บาท ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ตันละ 5,200-8,300 บาท ปลายข้าวเหนียว ตันละ 8,000-9,700 บาท ปลายข้าวพองตันละ 7,000-7,800 บาท ส่วนจำนวนผู้ยื่นเสนอราคาน้อยกว่าครั้งแรกที่ยื่นจำนวน 46 ราย เพราะได้มีการเปิดประมูลข้าวสารเจ้าด้วย แต่ครั้งนี้ไม่มี

### นายกโรงสีชี้ประมูลข้าวคึกคัก

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกมลมาศโรงสีข้าวไทย ในฐานะผู้สังเกตการณ์การประมูล กล่าวว่า การประมูลรอบนี้ มีผู้สนใจค่อนข้างคึกคักเนื่องจากข้าวหอมมะลิขาดตลาด และเงื่อนไขการประมูลไม่รังไร ทำให้มีการเสนอซื้อราคาสูง เสนอ กิโลกรัมละ 28-29 บาท ถือว่าสูงเมื่อรวมกับค่าขนย้ายและปรับปรุงก็ใกล้เคียงตลาดเกิน 30 บาทต่อ

กิโลกรัม และข้าวน้ำจะทรงตัวสูงจนกว่าข้าวรอบใหม่จะออกสู่ตลาดไม่หลายเดือนตุลาคมนี้ ส่วนข้าวขาวราคาจะดีขึ้นเพราะผลผลิตนาปรังหมดลงแล้ว และเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้เพาะปลูกเพราะกังวลเรื่องน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่ราคาข้าวเปลือกเจ้าก็อาจจะอยู่ระดับ ตันละ 8,100-8,200 บาท

"สามารถเปิดประมูลได้ทุกเดือน แต่ต้องเลือกชนิดข้าวประมูล ครั้งแรกที่หากเปิดประมูลในเดือนตุลาคม ก็จะสามารถนำข้าวขาวออกประมูลได้ เพราะช่วงต้นฤดูกาลข้าวเปลือกยังออกมาไม่มาก เนื่องจากเกษตรกรไม่หว่านข้าวต่อเนื่อง เพราะกังวลปัญหาน้ำท่วม" นายมานัสกล่าว

นายสมเกียรติ มรรคชาธร เลขานุการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือข้าวมาบุญครอง กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้ บริษัทเสนอซื้อข้าวหอมมะลิในราคา 2.97 หมื่นบาท/ตัน ปริมาณ 1,600 ตัน โดยเป็นระดับราคาที่สูง เมื่อนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและค่าขนส่งถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาดที่ข้าวหอมมะลิตันละ 3.1-3.2 หมื่นบาท เพราะเป็นช่วงที่ปริมาณข้าวในตลาดตึงตัว จึงมีเอกชนค่อนข้างแข่งขันเสนอราคาสูง

### กอบกัญญาญ์ประทองเที่ยววิถีไทย

นายธวัชชัย อธิวิญญู ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีคณะผู้บริหารของ ททท. เข้าร่วมประชุมกับนางกอบกัญญาญ์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างไรก็ตาม โดยนำเสนอแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว (แอคชั่นแพลน) ประจำปี 2558 ของ ททท. จะนำเสนอบริษัทการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อผลักดันรายได้ให้ถึงเป้าหมายท่องเที่ยวในภาพรวมให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 นางกอบกัญญาญ์ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงแผนในบางประเด็น แล้วนำกลับมาเสนอใหม่ ระหว่างที่รัฐมนตรีมีกำหนดมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ในวันที่จันทร์ที่ 15 กันยายนนี้

"นางกอบกัญญาญ์ได้มีแนวคิดให้หน่วยงานด้านท่องเที่ยวทั้งหมดทำงานแบบบูรณาการร่วมกันมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาทุกหน่วยงานต่างทำงานผลิตภัณฑ์ของตัวเองแบบเป็นเอกเทศ ดังนั้นต่อไปจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นางกอบกัญญาญ์พร้อมจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนท่องเที่ยวเป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมา เช่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ก็ต้องเข้าประสานกับกระทรวงวัฒนธรรม และหากจะพัฒนาเรื่องของยู

มัครุเทศก์ ก็ต้องพูดคุยหรือการพัฒนาบุคลากร ด้านนี้กับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ส่วนการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น จะเน้นการตลาดสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นมาร์เก็ตติ้ง โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาทำการตลาดมากขึ้นด้วย เพื่อให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้ ช่องทางออนไลน์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด” นายอวัชชัยกล่าว

### บักจิ้นเล็งเคาะค่าแท็กซี่ต้นค.

พล.อ.ประจัน จันตอง ผู้บัญชาการทหาร อากาศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่ กรณีผู้ประกอบการรถแท็กซี่ยื่นหนังสือขอ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 10% นั้น ขณะนี้รถแท็กซี่ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเรื่องของราคาเชื้อเพลิง แต่ที่ยื่นมาเข้าใจว่าจะเป็นการขอให้พิจารณา เรื่องดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กระทรวงคมนาคม ช่วยทำการบ้านเพิ่มเติม คาดว่าการพิจารณาจะ แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนี้ ส่วนโครงการของกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในการ พิจารณาของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นั้น ก็ต้อง ให้โอกาส คตร.ในการพิจารณาอย่างรอบด้าน ให้ โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ มากที่สุด โดยกระทรวงคมนาคมก็เร่งให้พิจารณา แต่ไม่ได้รับร้อนค่าน้ำมัน

พล.อ.ประจันจันตองกล่าวว่า กรณีเงินเข้ามาหาหรือ นั้นมีส่วนที่เป็นทางการมาหาหรือด้วย ขุดเงินนำ คณะมาคุย 1 รอบ อุปทูตจีนมาคุยอีก 1 รอบ มี ขุดหาเงินช่วยจีนมาคุยด้วยอีก 1 รอบ และนำเอกชน จีนมาคุยด้วยอีก 1 รอบ จินสนใจเรื่องการบริหาร น้ำและรถไฟทางคู่ ได้แจ้งไปว่าต้นเดือนมกราคม 2558 จะมีความชัดเจนของกรอบความต้องการ จะกำหนดเป็นเงื่อนไขการประกวดราคา (ที โออาร์) ขณะนี้เตรียมส่งคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทีมงานจากรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องมา ร่วมดำเนินการ

### เร่งขสมก.จัดหารถเมล์เอ็นจีวี

พล.อ.ประจันจันตองกล่าวว่า เรื่องที่ต้องดำเนินการ หลังจากนี้ คือ 1.ถอนนโยบายของนายกรัฐมนตรี มากำหนดเป็นนโยบายกระทรวงคมนาคม 2.การบริหารราชการ แต่งตั้งโยกย้าย ขณะนี้อยู่ระหว่าง วางแผน และ 3.จะประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์ก ช็อป) 3 วัน แบ่งเป็น การคมนาคมทางบก 1 วัน ทางน้ำ 1 วัน และทางอากาศ 1 วัน เพื่อให้เห็น ความชัดเจนว่าแผนงานมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง จะแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้การออกทีโออาร์ผ่าน การตรวจสอบของคณะกรรมการต่างๆ ได้ครั้งเดียว โดยไม่ต้องส่งกลับไปกลั่นแกล้ง

พล.อ.ประจันจันตองกล่าวว่า สำหรับเรื่องเร่งด่วน ที่จะเห็นแน่ๆ หลังจากนี้ คือ การจัดซื้อรถเมล์ เอ็นจีวี 3,183 คัน ของ ขสมก.โดยระยะแรกนี้จะ ต้องชัดเจนว่าล็อตแรกจะสามารถส่งมอบได้เมื่อไหร่

ส่วนรถไฟฟ้าก็จะเร่งทำสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง- บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ และสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ เป็นต้น

### ณรงคัษยลยเปิดสัมปทานปิโตร

ที่กระทรวงพลังงาน นายณรงคัษย อัคร เสรณิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทาง เข้าทำงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก และได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หลังจากนั้นได้มอบนโยบาย แก่ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และได้แถลงว่า นโยบายเร่งด่วนคือ การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 ให้ทันภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เนื่องจาก แหล่งพลังงานในไทยเหลือพอใช้ในประเทศอีก 7 ปีเท่านั้น การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 และการพิจารณาต่ออายุสัมปทานให้รายเก่า เพื่อ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ สะท้อน ได้จากปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสนใจสำรวจ และขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมในไทยน้อยลงมาก เนื่องจากมองว่าศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมในไทย ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

“ไทยต้องมองหาแหล่งพลังงานจากประเทศ เพื่อเอามาใช้ โดยเฉพาะกัมพูชาและพม่า วันที่ 12 กันยายนเดินทางไปพม่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ใน โอกาสที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.ลงทุนในพม่าครบ รอบ 25 ปี รวมถึงพูดคุยแนวทางการพัฒนาแหล่ง พลังงานร่วมกันในอนาคต สำหรับความมั่นคงด้าน พลังงานไฟฟ้าของไทยแม้จะมีปริมาณไฟฟ้าใน ระบบถึง 3.3-3.4 หมื่นเมกะวัตต์ แต่ไม่อยากให้ ประชาชนชะล่าใจว่าจะมีไฟฟ้าใช้ไปตลอด เพราะ ปัจจุบันเริ่มเกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับในบาง พื้นที่ ต้องเร่งเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะการปรับ โครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบัน ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณลดลงและเหลือใช้อีกแค่ประมาณ 7 ปี จึงควรกระจายการพึ่งพาเชื้อเพลิงประเภท อื่นๆ อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีปัจจุบันมีเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชน รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ควร มีอยู่ในแผน ส่วนจะทำไมเมื่อไร ต้องมีการพิจารณา อีกครั้ง (อ่านรายละเอียด น.2)

### พืษัยหนูนแยกท่อกีษออกจากปตท.

นายพืษัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน และคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแยกท่อกีษของ ปตท. ว่า เป็นเรื่องเหมาะสมหากจะแยกท่อกีษออกจาก ปตท. เนื่องจากพื้นที่ท่อกีษผ่านเป็นที่สาธารณะ และเป็นสมบัติของประเทศ แต่อยากให้คำนึงว่า ปัจจุบันก๊าซขุดได้ในพื้นที่อ่าวไทยใกล้จะหมดแล้ว เหลืออีกประมาณ 7-10 ปีเท่านั้น และหากก๊าซหมด การแยกท่อกีษออกมาก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่

ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ควรหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อ ทดแทนแหล่งพลังงานเดิมกำลังจะหมดไป การที่ พล.อ.ชะศักดิ์ ปฏิภาณประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มี แนวความคิดจะเจรจากับประเทศกัมพูชาในเรื่อง แหล่งก๊าซในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นสิ่งถูกต้อง ควรส่งเสริม จะทำให้ประเทศไทยมี ความมั่นคงทางพลังงานไปอีก 30-40 ปี รวมของ เดิมอาจถึง 50 ปี จะมีราคาเหมาะสมถูกกว่าต้อง นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีจากต่างประเทศมาก หาก ทำได้ การแยกท่อกีษจาก ปตท. ก็ควรจะทำเพราะ มีเวลาใช้งานอีกนาน แต่หากไม่มีแหล่งพลังงาน ใหม่เพิ่มเติมและก๊าซจะหมดใน 7-10 ปี การแยก ก็ต้องใช้เวลานาน ค่าถามคือจะคุ้มกับการแยกหรือไม่ แล้วใครจะรับภาระกับท่อกีษหนักที่ขุดได้ ไม่ปัจจุบันหมดลง



# พาณิชย์-เกษตรชงวาระด่วน!

## ใส่มือ 2 รัฐมนตรีใหม่/ใส่เกียร์โชว์ฝีมือ



• พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ



• ปิติพงศ์ พิฆังบุญ ณ ออยุธยา

2 กระทรวงเศรษฐกิจ เตรียมชงวาระเร่งด่วนต่อ 2 รัฐมนตรีว่าการคนใหม่ ก.พาณิชย์ส่งการบ้านเพียบทั้งดูแลค่าครองชีพ ขอความร่วมมือเอกชนตรึงราคาสินค้าถึง ก.พ. 58 ดันส่งออก แก้ไขกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว เร่งระบายข้าวฤดูกาลใหม่ ขยายค้าชายแดนรับ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะก.เกษตรฯไม่น้อยหน้า ฝากแผนดูแลราคาสินค้าเกษตร เยียวยาอุทกภัย-รับมือภัยแล้ง เร่งโซนนิ่ง

จากที่ 2 รัฐมนตรีใหม่ประกอบด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายปิติพงศ์ พิฆังบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าทำงานที่กระทรวงที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กันยายน 2557 นั้น นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ได้เตรียมข้อมูลการทำงานเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ในภารกิจหลักของแต่ละกรมในสังกัดที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางผลักดันการส่งออก อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่า ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 แผนการดูแลเอสเอ็มอี กรมการค้าภายในเสนอต่อมาตรการตรึงราคาสินค้าลดค่า

ครองชีพต่อไปอีก 3 เดือนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (จากเดิมการขอความร่วมมือเอกชนจะสิ้นสุด พ.ย.57) ส่วนกรมการค้าต่างประเทศเสนอแผนบริหารจัดการข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสนอแผนผลักดันการส่งออกในโค้งสุดท้ายของปีนี้เป็นต้น

สอดคล้องกับนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่กล่าวว่า แผนบริหารจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาลที่จะเสนอในครั้งนี้จะเน้นการระบายข้าวในฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาในช่วงปลายกันยายน-ตุลาคมนี้ ก่อนเพื่อไม่ให้ข้าวเปลือกราคาตก ส่วนข้าวเก่าในสต็อกจะระบายออกมาในจังหวะที่เหมาะสมไม่เร่งระบายเหมือนครั้งก่อนๆ ทั้งนี้เพื่อให้การระบายได้ราคาที่ดีไม่ถูกกดราคาจากผู้ประกอบการ

นอกจากนี้จะเสนอยุทธศาสตร์การค้าชายแดนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 5 แห่ง(แม่สอด จ.ตาก, อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, คลองใหญ่ จ.ตราด, มุกดาหาร และด่านสะเดา จ.สงขลา) ที่ต้องการเห็นเป็นรูปธรรมในปี2558 ซึ่งหากตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกมาก

ด้านนายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการคลังสินค้า(อ.ค.ส.) เผยว่า เรื่องเร่งด่วนที่จะนำเสนอ

คือ ต้องการให้เร่งระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกทั้งหมดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นจากค่าเก็บรักษาสภาพข้าว

ขณะที่งานเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เบื้องต้นมี ๓ เรื่องสำคัญคือ 1.การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยสินค้าหลักได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ที่ต้องเร่งมีมาตรการดูแลที่เป็นรูปธรรม 2.ปัญหาอุทกภัยที่เวลานี้ได้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งต้องเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยา และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมถึงต้องวางแผนรับมือกับภัยแล้งในปีถัดไป และ ๓.เรื่องโขนนึงภาคเกษตร

"ในยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรแต่ละตัวข้างต้นที่มีปัญหาราคตกต่ำเรามียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ระยะสั้น กลาง และยาวแล้ว อยู่ที่ฝ่ายนโยบายเขามาเคาะว่าจะเอาด้วยหรือไม่ ส่วนเรื่องน้ำต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย แต่ที่เป็นประเด็นจริงๆ คือการวางแผนในฤดูแล้งถัดไป เพราะน้ำในเขื่อนใหญ่เวลานี้เฉลี่ยเหลือน้ำใช้การได้อยู่กว่า 20%เท่านั้น"

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-การค้า

วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 กันยายน 2557

ปีที่: 34 ฉบับที่: 2983

Col.Inch: 14.81 Ad Value: 18,512.50

ภาพข่าว: ของดีชายแดนใต้ครั้งที่ 7

หน้า: 6(ซ้าย)

PRValue (x3): 55,537.50

คลิป: สี่สี่



## ของดีชายแดนใต้ครั้งที่ 7

ชวลิต ชูบจกร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายนนี้ เป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

# แรงงานขาดเข้าเต็มสวนยางใต้ หลังราคาตกต่ำ/ต่างดาวหันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ชาวสวนภาคใต้อ่วม เจอวิกฤติแรงงานขาด เข้าเต็มปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เผยแรงงานต่างดาวที่อยู่ในภาคเกษตรแทบเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น หลังวันไม่มีความมั่นคงในการทำงาน แคมเปญรายหันมาประกอบอาชีพเอง ด้านภาคอุตสาหกรรมเริ่มหาช่องทางเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์แทน เพราะเจอพิษค่าแรงและแรงงานขาดแคลน



นายนิคม ร่วมสุข เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนในภาคใต้ ทั้งชาวสวนยาง ชาวสวนผลไม้ ปาล์มน้ำมัน รวมทั้งอื่นๆ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง หลังพบว่าลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างดาวที่ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมได้ทยอยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการมากขึ้น จนปัจจุบันแทบหาคนงานมาทำงานสวนได้ยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้สัดส่วนรายได้ลดลงสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของสวน ส่งผลกระทบถึงแรงงานต่างดาวที่ถูกกดอัตราสัดส่วนค่าจ้างลง หรือเปอร์เซ็นต์ที่ได้จะลดลง เนื่องจากราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้เจ้าของสวนจำนวนมากได้ทยอยเลิกจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

ในขณะที่แรงงานต่างดาวเองก็มองว่าเป็นงานลำบาก ส่วนใหญ่ต้องการทำงานที่อยู่ในโรงงานหรือสำนักงาน ร้านค้ามากกว่า ที่ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานเหล่านี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานต่างดาวบางกลุ่มหันมาประกอบอาชีพเอง ทั้งการ

รับเหมาดำเนินการ อาทิ ก่อสร้าง ทำความสะอาด เป็นต้น ทำให้ชาวสวนต้องแก้ปัญหาด้วยการปรับขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ รวมทั้งการหันมาจ้างคนไทย ซึ่งทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

“ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดระนองต้องพึ่งพาลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างดาวชาวเมียนมาร์ในการกรีดยาง และเป็นแรงงานหลักที่สำคัญในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ แต่พบว่าจากวิกฤติปัญหาราคายางพาราตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างดาวชาวเมียนมาร์ที่ทำงานในสวนยางพาราได้ลาออก บางรายหายหน้าไม่มาทำงาน เพื่อไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมแขนงอื่นๆ แทน ทั้งนี้ผลกระทบจากราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้ลูกจ้างแรงงานต่างดาวชาวเมียนมาร์ได้รับส่วนแบ่งลดลง”

นางนฤมล ชรภูมิ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ว่าราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้แรงงานเริ่มมองว่า ไม่มีความมั่นคงในอนาคตการทำงาน หรือการปรับลดอัตราค่าจ้างที่ลดน้อยลงเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อน

ย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ยิ่งวิกฤติขึ้นอีก ดังนั้นทางรัฐบาลควรจะเร่งหาทางแก้ไขที่ต้นเหตุคือการหาแนวทางรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาให้กับสินค้าเกษตรให้ได้

ด้านนายธกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดระนองมีแรงงานต่างดาว 3 สัญชาติอยู่ในระบบรวม 52,576 คน นายจ้าง 19,133 ราย โดย 5 กิจการแรก ที่จ้างแรงงานต่างดาวมากที่สุดอันดับแรก คือ ภาคการเกษตรและปศุสัตว์มีการจ้างงานแรงงานต่างดาวรวม 20,557 คน นายจ้าง 9,367 ราย ภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แรงงาน 17,201 คน นายจ้าง 3,695 ราย ภาคค้าส่งค้าปลีก แรงงาน 2,632 คน นายจ้าง 1,264 ราย ภาคจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แรงงาน 1,369 คน นายจ้าง 642 ราย

ส่วนนายกฤษณะ เอี่ยมวงค์นที อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เจ้าของโรงงานปลาป่นและคานเรือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาและอุปสรรคในการขยายการลงทุนในประเทศเป็นอย่างมาก

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: Real Estate/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 กันยายน 2557

ปีที่: 34

ฉบับที่: 2983

หน้า: 39(บนซ้าย)

Col.Inch: 67.35

Ad Value: 84,187.50

PRValue (x3): 252,562.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แรงงานขาดเข้าเต็มสวนยางใต้ หลังราคาตกต่ำ/ต่างดาวหันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งปัญหาค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน วัตถุประสงค์ที่มีน้อย รวมทั้งข้อจำกัดของกฎหมายไทยเองที่ยังมีกฎหมายหลายอย่างที่ล้าหลังจึงส่งผลให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการ และนักลงทุนในภูมิภาคทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนก่อนหน้านี้ และกำลังที่จะเข้ามาลงทุน มีแนวความคิดที่จะโยกย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในชายแดนด้านจังหวัดระนอง ที่เข้าไปคู่ลงทุนในประเทศเมียนมาร์มากขึ้น

## สัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้มีประเด็นใหญ่ให้ติดตามหลายเรื่อง โดยเฉพาะวันจันทร์ที่ 15 ก.ย.นี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะมีการประชุมเพื่อหาทางออกของปัญหาให้กับช่อง 3 และนายสมหมาย ภาษี รว.คลัง มอบนโยบายให้แก่กรมสรรพากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคงอัตรา 7% ต่อไปหรือไม่ ขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็จะเสนอแนวทางการภาษีแก่กฎหมาย 11 ฉบับ เพื่อสนับสนุนการลงทุน

ในวันเดียวกันนั้น นายกสมาคมกว่า 30 สถาบันที่เกี่ยวข้องการผลิตยางทั้งระบบ พร้อมตัวแทนสหกรณ์ และเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศเข้าพบนายบิณฑิต ฟิงบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี

ด้านต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) จะมีการประชุมวันที่ 16 และ 17 ก.ย.นี้ ตลาดคาดว่าจะมีมติลดขนาดมาตรการคิวอีลงอีก 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ/เดือน แต่จะต้องให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงเรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2558

เรื่องอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ตลาดก็คาดการณ์ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 17 ก.ย.นี้ น่าจะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% อีกต่อไป เพื่อรอให้มาตรการทางการคลังทำงานอย่างเต็มที่ก่อนที่จะพิจารณาปรับดอกเบี้ยขึ้นในปีหน้า ทั้งนี้รัฐบาลประกาศทุ่มงบลงทุนทุกระดับเข้าสู่ระบบโดยเร็ว นับตั้งแต่วันแรกของปีงบประมาณ 2558 วันที่ 1 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป เพื่อต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ถึง 2% ■

# ผลผลิตพืงศก.โลกป่วน กตยงดิงหนักไตรมาส4

**โพสต์ทูเดย์** > สศก.คาดแนวโน้มราคา  
ยางพาราลดลงอีก หลังผลผลิตไตรมาส 4  
ออกสู่ตลาดมาก

นายอนันต์ ลีลา เลขาธิการสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า  
สถานการณ์ราคายางพาราในช่วงครึ่ง  
ปีหลัง 2557 โดยคาดว่าเกษตรกรจะขาย  
ยางในราคาส่งออก (เอฟโอบี) และราคา  
ตลาดลีนค้าเกษตรล่วงหน้าลดลงอีก เนื่อง  
มีผลผลิตยางทั้งของไทยและประเทศ  
ผู้ผลิตยางพาราอื่นๆ ออกสู่ตลาดมาก ใน  
ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน  
ตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน

ปัจจุบันราคายางส่งออกเอฟโอบี ณ  
วันที่ 12 ก.ย. อยู่ที่ 52.80 บาท/กิโลกรัม  
ลดลงจากวันที่ 1 ก.ย. ที่มีราคา 57 บาท/  
กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาด  
กลางยางพาราหาดใหญ่ ณ วันที่ 12 ก.ย.  
อยู่ที่ 50.11 บาท/กิโลกรัม จากระดับ 54.29  
บาท/กิโลกรัม ในช่วงต้นเดือน ก.ย.

นายอนันต์ กล่าวว่า จากการคาดการณ์  
ผลผลิตยางทั้งปี 2557 พบว่าจะมีผลผลิต  
4.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี  
ผลผลิต 4.38 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 4.64%  
เนื่องจากเนื้อที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  
อายุที่ให้ผลผลิตสูง ประกอบกับมีเนื้อที่เปิด  
กรีดยางใหม่ โดยเฉพาะภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือและภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่ง  
เป็นช่วงที่มีผลผลิตมากที่สุด คาดว่าจะมี  
ผลผลิตยางออกสู่ตลาด 1.44 ล้านตัน หรือ  
31.51% ของผลผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก  
1.38 ล้านตัน หรือประมาณ 1.28% เทียบ  
กับไตรมาส 3 โดยจะส่งผลให้ราคายาง  
ไตรมาส 4 มีแนวโน้มลดลงได้อีก

นายเพ็ก เลิศวิงพง ประธานชุมนุม  
สหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ระบุ  
ว่า จะยื่นหนังสือถึงนายบิตพงศ์ ฟิงบุญ ณ  
อยุธยา รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ สอบการ  
ขายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน ■

## ประเด็นร้อน

1. วันนี้ เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทรงฟื้นฟูพระวรกาย จึงเชิญชวนพลสกนิกัรร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จและรับเสด็จตลอดเส้นทาง

2. รัฐมนตรีในหลายกระทรวงเริ่มเข้าทำงาน โดยเฉพาะนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เตรียมแถลงนโยบายในวันที่ 15 ก.ย. โดยจะอยู่ภายใต้กรอบ 5 ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล วางเป้าหมาย 1 ปีเห็นผล



สมหมาย ภาษี

พร้อมยึดหลัก “ทำก่อน ทำจริง ทำเร็ว ทำเพื่อความยั่งยืนในอนาคต”

3. ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะใช้เงินก้อนสุดท้ายยามเกษียณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องไปฟังงานสัมมนา “เตรียมสุขหลังเกษียณ” เวลา 08.00-18.00 น

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. พิจารณาข้อเสนอแนะของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือช่อง 3 ที่ยื่นดีจะออกอากาศคู่ขนานทั้งระบบอะนาล็อกและดิจิทัล



พร้อมพิจารณาว่าช่อง 3 อะนาล็อกจะมีสิทธิได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หรือไม่

5. แกนนําเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายวิดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาดกต่ำในรอบ 7 ปี

6. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะประชุมคัดเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเข้าสรรหา สปช. ให้เหลือด้านละ 50 คน ส่วนในภาคจังหวัดจะเคาะให้เหลือจังหวัดละ 5 คน ■



## สถานการณ์เด่น

**09.00 น.** สวนดุสิตโพล  
เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง  
“การสร้างความปลอดภัยของคน  
ไทย ณ.วันนี้” พบว่า 43.1% ฟังพอ  
ใจการสร้างความปลอดภัย เพราะ  
ประชาชนตื่นตัว และการทะเลาะ  
ลดลง ขณะที่ 38.1% ระบุว่าฟังพอ  
ใจมาก เพราะสถานการณ์โดยรวม  
ดีขึ้น

**10.00 น.** พล.ต.อ.พงศพัช  
พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. (ปส.) แถลง  
ข่าวการจับกุม 5 ผู้ต้องหา พร้อมของ



พล.ต.อ.พงศพัช พงษ์เจริญ แถลง  
ข่าวจับผู้ต้องหาค้ายาบ้า

กลางยาบ้า 97 มัด จำนวน 194,000  
เม็ด ยาไอซ์ 5 กก. รวมมูลค่ากว่า  
63.5 ล้านบาท โดยจับกุมได้ที่บริเวณ  
ลานจอดรถยนต์ศูนย์การแพทย์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
จันทรมายก เมื่อวันที่ 12 ก.ย.

**10.45 น.** ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี



ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพ  
ข้าวในท้องตลาดน่าจะเสร็จไม่เกิน  
ปลายเดือนนี้ โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อ  
ปลายสัปดาห์ที่แล้ว พบว่าข้าวที่มี  
คุณภาพมีสัดส่วน 20% ของปริมาณ  
ที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด

**13.00 น.** นายอดิศักดิ์ ชันดี  
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ  
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า  
สำนักการระบายน้ำได้เตรียมพร้อม  
การระบายน้ำในจุดเสี่ยง เนื่องจาก  
ช่วงวันที่ 16-18 ก.ย.นี้ จะมีฝน  
เพิ่มขึ้นอีกจากอิทธิพลพายุโซนร้อน  
คัลแม็ก

**17.00 น.** เครือข่ายเกษตรกร  
ชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน  
16 จังหวัดภาคใต้ จะนัดประชุมที่  
อบจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 ก.ย.  
นี้ หลังยื่นหนังสือถึง คสช.ให้แก้  
ปัญหา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ■

## รอบรู้ทั่วไทย

### ชูปฏิรูปยางทั้งระบบ

ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้นัดประชุมหารือปัญหาาราคาตกต่ำวันที่ 18 ก.ย.นี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช หลังนำข้อเสนอคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาแล้ว 3 ครั้งแต่ไร้ผล ภายใน 3 เดือนหากรัฐบาลยังเพิกเฉยชาวสวนยางจะแก้ปัญหาตัวเองโดยมุ่งปฏิรูปยางทั้งระบบให้ชาวสวนยางมีส่วนร่วมให้มากที่สุด

## สศก. แจงสถานการณ์ยางพาราและสับปะรดช่วงไตรมาส 4

นายอนันต์ ธิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์การสินค้าเกษตร ของ ยางพารา และสับปะรด ซึ่งจะมีผลผลิตออกมากในช่วงไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) ซึ่งพบว่า ยางพารา การผลิต ปี 2557 คาดการณ์จะมีผลผลิต 4.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.38 ล้านตัน ของปี 2556 ร้อยละ 4.64 เนื่องจาก

เนื้อที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง ประกอบกับมีเนื้อที่เปิดกรีดหน้ายางใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.44 ล้านตันหรือร้อยละ 31.51 ของผลผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 1.38 ล้านตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.28 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่ยางพาราให้ผลผลิตมาก สำหรับด้านราคาในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาเอฟโอบี และราคาตลาดล่วงหน้าจะลดลง เพราะมีผลผลิตทั้งของไทยและของประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่นๆ ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน สถานการณ์ความไม่สงบในวันออกกลาง และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในภาวะผันผวน ส่งผลให้ราคาระหว่างปีมีผลลดลง ส่วนด้านการส่งออก คาดว่าปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก แต่มูลค่าคาดว่าจะลดลงตามราคาตลาดโลก

สับปะรด ปี 2557 คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.512 ล้านไร่ ผลผลิต 1.94 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.795 กิโลกรัม ซึ่งเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.96 เนื่องจากเนื้อที่ปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพาราลดลง เพราะต้นยางพารามีอายุมากกว่า 3 ปีแล้ว ไม่สามารถปลูกสับปะรดได้ ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น มันสำปะหลัง สำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.19 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ผลสับปะรด ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.06 ซึ่งในไตรมาสที่ 4 คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.54 ล้านตัน หรือร้อยละ 27.60 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาด

มากในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ประมาณ 0.37 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 18.85 ของผลผลิตทั้งหมด

สำหรับด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ สับปะรดโรงงาน เดือนกันยายน ขายได้กิโลกรัมละ 6.41 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.97 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 28.97 ส่วนสับปะรดบริโภคสด ขายที่กิโลกรัมละ 10.02 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.34 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 36.51 ส่วนราคาส่งออกสับปะรดกระป๋อง (เดือน ม.ค.-ก.ค.57) กิโลกรัมละ 29.83 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.47 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 12.69 ส่วนน้ำสับปะรด อยู่ที่กิโลกรัมละ 38.86 บาท เพิ่มขึ้นจาก 31.07 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 25.07 ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ราคาที่เกษตรกรขายได้คาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,100

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 15 กันยายน 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12204

หน้า: 13(บนขวา), 9

Col.Inch: 45.19

Ad Value: 49,709

PRValue (x3): 149,127

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไตรมาส4ยางทะลัก1.4ล้านตัน สศก.คาดแนวโน้มส่งออกเพิ่มแต่ราคาลด

เกษตร-สิ่งแวดล้อม



13

สศก.คาดสถานการณ์ยางพาราไตรมาส 4  
ผลผลิตออกสู่ตลาดอีกถึง 1.44 ล้านตัน  
แนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ราคาลด  
ความกังวลตลาดโลก

# ไตรมาส4ยางทะลัก1.4ล้านตัน

## ● สศก.คาดแนวโน้มส่งออกเพิ่มแต่ราคาลด

นายอนันต์ ลีลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าสถานการณ์การสินค้าเกษตรของยางพาราและสับปะรด ซึ่งจะมีผลผลิตออกมากในช่วงไตรมาส 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม คาดการณ์ว่า ยางพาราจะมีผลผลิต 4.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี 4.38 ล้านตัน เนื่องจากเนื้อที่กรีดยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ประกอบกับมีเนื้อที่เปิดกรีดยางใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.44 ล้านตัน หรือร้อยละ 31.51 ของผลผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 1.38 ล้านตัน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.28 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกลายยางพาราให้ผลผลิตมาก สำหรับด้านราคาในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาเอฟโอบี และราคาส่งออกล่วงหน้าจะลดลง เพราะมีผลผลิตทั้งของไทยและประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่นๆ ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในภาวะผันผวน ส่วนด้านการ



อนันต์ ลีลา

ส่งออก คาดว่าปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก แต่มูลค่าคาดว่าจะลดลงตามราคาส่งออกสู่ตลาดโลก สับปะรด ปี 2557 คาดว่ามีผลผลิต 1.94 ล้านตัน ซึ่งในไตรมาสที่ 4 คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.54 ล้านตัน หรือร้อยละ 27.60 ของผลผลิตทั้งหมด สำหรับด้านราคาสับปะรดโรงงาน เดือนกันยายน ขายได้กิโลกรัมละ 6.41 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.97 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 28.97 ส่วนสับปะรดบริโภคสด ขายได้กิโลกรัมละ 10.02 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.34 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 36.51 ส่วนราคาส่งออกสับปะรดกระป๋อง (เดือน ม.ค.-ก.ค.57) กิโลกรัมละ 29.83 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.47 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 12.69 ส่วนน้ำสับปะรด อยู่ที่กิโลกรัมละ 38.86 บาท เพิ่มขึ้นจาก 31.07 บาท ในช่วง

เดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 25.07 ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ราคาที่เกษตรกรขายได้คาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 15 กันยายน 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12204

หน้า: 13(บนซ้าย)

Col.Inch: 35.18

Ad Value: 26,385

PRValue (x3): 79,155

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เกษตรบูรณาการ: วัต'กิน'คนเกษตรฯ



## วัต'กิน'คนเกษตรฯ

เปิดมาวันจันทร์แรกของการทำงานอย่างเป็นทางการของ คณะรัฐมนตรี "ประยุทธ์ 1" หลังจากที่ได้แถลงนโยบายการทำงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายนนี้ โดยด้อยแถลงนโยบายมีความยาวทั้งสิ้น 23 หน้ากระดาษ ร่ายยาวเพื่อให้ประชาชนรับทราบกว่า 11 ด้าน ถึงแนวทางการทำงานในการที่จะนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน

และมาวันนี้เป็นวันที่รัฐมนตรีเกษตรฯ "ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา" จะต้องฟังพาสรรพกำลัง ทั้ง สมองและปัญญาที่มีทั้งหมดทุ่มเทเดินหน้า ร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ ร่วมกับข้าราชการ กระทรวงเกษตรฯ ที่นำทัพโดย ปลัด "ชวลิต ชูขจร" ในบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ครั้งที่เป็นข้าราชการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคน "เกษตรฯ" มานานหลายปี งานนี้คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากมายเพราะท่านรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนที่ถือว่าต้นทุนทางสังคมต่ำ และเป็นคนที่ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯที่เป็นคนทำงานให้การ

ยอมรับในฝีมือ และที่สำคัญไม่ต้องสนใจใคร เพราะได้รับความไว้วางใจจากขุนทหารที่ส่งมาแก้ปัญหาด้านเกษตรฯ โดยตรงคงต้องเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่

ตามที่ศทางมอบนโยบายที่ชัดเจนว่า "ท่านรัฐมนตรีคนนี้จะนำทัพเดินหน้าไปในทิศทางไหน" แต่ที่แน่ๆ คำแถลงการณ์ที่ร่ายยาวทั้ง 11 ด้าน ซึ่งด้านที่ 1.เน้นเรื่องของการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3.การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 11.ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แน่ๆ ที่กระทรวงเกษตรฯต้อง

เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่ต้องทำทันทีตามที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภา นั่นคือด้านที่ 3 ที่เน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการไทย ทำตัวให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ ไม่ใช่เน่กการเมืองเหมือนในอดีต ที่สำคัญที่เป็นเรื่องตรงคือต้องเร่งแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใจเกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน

คงต้องฝากไว้ ที่ท่านรัฐมนตรี "ปิติพงศ์" ถึงปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ทั้งหมด เพราะประชาชน เขาหวังพาท่านจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่นูญ แต่กรรมเหมือนที่ผ่านมา สาธุ....

หมิงเทียน

# สวนยางเดือด ราคาทุบ47บาท

## ต่ำสุดในรอบ7ปี 30องค์กรจับมือ ขู่เดินสายกดดัน

สภากรยางกว่า 30 องค์กร  
เดินสายกดดันรัฐบาล ช่วย  
แก้ไขปัญหา ♦ อ่านต่อหน้า 16

### สวนยาง □ ต่อจากหน้า 1

ราคา หลังราคาดีหวด ตกฮวบหนักในรอบ 7 ปี  
ขายได้ กก.ละ 47 บาท แต่ต้นทุนสูงถึง กก.ละ  
85.25 บาท เผย บางรายขายขาดทุนเครียด  
อยากเผาตัวตายรถถูกยึด ลูกต้องหยุดเรียน  
มหาวิทยาลัย เสนอตั้งวอร์รุมช่วยเกษตรกร  
สวนยางเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายอุทัย สอนหลัก  
ทรัพย์ ประธานสภากรยางแห่งประเทศไทย เปิด  
เผยว่าในวันจันทร์ที่ 15 ก.ย.นี้ นายกสุมภักดิ์  
30 สถาบันเกี่ยวข้องกับการผลิตยางทั้งระบบ  
พร้อมตัวแทนสหกรณ์ และเกษตรกรสวนยาง  
ทั่วประเทศ เข้าพบนายปิณฑิพงษ์ ฝั่งบุญ ณ อูธรยา  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้  
รัฐบาลชุดนี้มาแก้ไขปัญหาราคายางพาราคดต่ำ  
ที่สุดในรอบ 7 ปี รวมทั้งตั้งวอร์รุมช่วยเกษตรกร  
สวนยางเร่งด่วนเพราะขณะนี้เกษตรกรสวนยาง  
เดือดร้อนอย่างหนัก ได้เพียง 47 บาทต่อกิโลกรัม  
ในขณะที่ราคาต้นทุนอยู่ที่ 85.25 บาทต่อกิโล  
กรัม ซึ่งขาดทุนถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม

“ชาวสวนต้องปล่อยให้รถถูกยึด ลูก  
เรียนมหาวิทยาลัยต้องหยุดเรียนกลับบ้าน  
เพราะไม่มีเงินส่ง บางคนเครียดจนอยากจะเผา

ตัวตาย เราคงไม่ปิดถนนประท้วงกดดันรัฐบาล  
แต่อยากขู่แฉให้สังคมรับรู้ว่า ต้นทุนยาง 85.25  
บาท แต่ขายได้ 47 บาท เกษตรกรอยู่อย่างไร  
รัฐบาลต้องช่วยแก้ไข ปัญหา โดยนายกรจะพูด  
ปัญหาคคนละ 5 นาที โดยอยากให้อัยอริบตีที่  
พูดว่าจะขายยางในสต็อก 2 แสนตันให้ไปที่อื่น  
เพราะยังพูดขังทำให้ราคาคดต่ำทุกวันและขณะ  
นี้จะเข้าสู่ฤดูกรีดยางในเดือน ก.พ.-มี.ค.58 ใน  
ตลาดซื้อขายกึ่งล่วงหน้าราคาอาจจะตกมากกว่านี้  
จึงทำให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามอดคดตันตลาด  
จะขายล่วงหน้าในอีก 5-8 เดือนข้างหน้าลงไป  
อีก” นายอุทัย กล่าว

นายอุทัย กล่าวต่อว่าเกษตรกรเดือด  
ร้อนหนักทั่วประเทศ เพราะราคานอกตลาด  
กลางเหลือ 42-43 บาท ส่วนเงินกู้ 1.5 หมื่น  
ล้านให้เกษตรกรส่งเสริมอาชีพนั้นไม่ได้ช่วยแก้  
ปัญหาขงล้นตลาดถ้าราคาขงใดรมาสน้ำลด  
ลงกว่านี้เพราะมีการขายล่วงหน้าไป 3-4 เดือน  
แล้วหวังให้ราคาขึ้นมามากมาก นอกจากรัฐบาล  
ตั้งตลาดขงคิบแข่งขันกับตลาดล่วงหน้าเพื่อ  
ให้ทั่วโลกรู้ราคาจริง ไม่ใช่ปล่อยให้มาเก็งกำไร  
จากการซื้อขายกระดาด และไปกดราคา  
เกษตรกร หากรัฐมีความจริงใจต้องหาทางกำจัด  
การเอาเปรียบเกษตรกรขงนี้ถ้ารัฐทำจริงและ  
พูดเป็นเสียงเดียวกับเกษตรกรพวกนี้ขงไม่ได้



## ราคาพืชผลตกต่ำ

กรม.ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของไทย เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการวันแรกหลังจากแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

แต่ละกระทรวงมีไอเดียที่ต้องเร่งทำงานตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปักธงไว้ แต่ที่แน่ ๆ สิ่งที่ต้องทำเฉพาะหน้าคือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้เรื่องราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำจะอย่างไรให้ราคาดีขึ้นทั้งเฉพาะหน้า และระยะยาว เพราะโยงไปถึงการเป็น

หนี้ด้วย ซึ่งหากไม่สามารถขายผลผลิตได้ การชำระหนี้ที่ยืมมาอาจมีปัญหาได้

อย่างกรณีราคาขายที่ตกต่ำตอนนี้เหลือแค่กก.ละ 40 บาท จากที่เคยได้กก.ละ 100 บาท

เกษตรกรมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยทั้งซื้อรถใหม่ ซื้อบ้านใหม่ ข้าวของใหม่ ตามกำลังซื้อที่เคยมี

ปรากฏว่าตอนนี้ราคาขายพาราลคอบว เกษตรกรรายได้หายไปกว่า 50% หนี้สินที่ก่อ

ไว้ก็ต้องผ่อนผันไปก่อนหรือไม่ก็ต้องยืมหนี้ นอกกระบวนมาหมุนเวียนต่อ

หรือไม่บางรายก็ต้องให้เขายึดรถไป เพราะไม่สามารถหาเงินมาผ่อนได้ ตรงนี้ก็ทำให้

บริษัทเช่าซื้อเองเจอทั้งรถใหม่ที่ขายไม่ได้ และไม่สามารถปล่อยไฟแนนซ์ได้แถมมาเจอหนี้

จากผู้กู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้อีก ตรงนี้ก็เลยทำให้หนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้น

มากและทำให้หลายบริษัทเช่าซื้อต้องเร่งออก

แคมเปญเพื่อปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามเป้า แต่เศรษฐกิจอย่างนี้ลำบากอยู่เหมือนกัน ต้องฝาก

รัฐบาลประยุทธ์ 1 ช่วยฟื้นกำลังซื้อกลับคืนมา การเร่งใช้จ่ายประมาณคงยังไม่พอ

รัฐบาลคงต้องทำอะไรมากกว่านี้ ไม่ว่าจะ เป็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ

สั้น และการหาลดค่าให้กับสินค้าเกษตรเหล่านี้ เชื่อว่าหลังจากรัฐบาลประยุทธ์ 1

มาแล้วการขอคืนความสุขทุก ๆ เรื่องของประชาชน จะมีให้เห็นมากขึ้นตามความเดือด

ร้อนของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นเรื่องนี้อาจไม่มีในโรดแมประยะที่ 2

แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชาวบ้าน รัฐบาลคงต้องรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วน

ระยะยาวต้องดูว่าจะอยู่ในโรดแมป ระยะที่ 3 ของ คสช.หรือไม่ เพราะปัญหาของชาวบ้านจะ

เป็นวังวนที่นักการเมืองหาเสียงขำรอยเค็ม.

## ยางราคาฮวบชาวสวนขาดทุนยับ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภากรยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 15 ก.ย.นี้ นายศยามกกว่า 30 สถาบันเกี่ยวข้องกับการผลิตยางทั้งระบบพร้อมตัวแทนสหกรณ์ และเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ เข้าพบนายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้มาแก้ไขปัญหาการขาดทุนที่รุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี รวมทั้งตั้งวอร์รูม ช่วยเกษตรกรสวนยางเร่งด่วนเพราะขณะนี้เกษตรกรสวนยางเดือดร้อนอย่างหนัก ได้เพียง 47 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาค้นทุนอยู่ที่ 85.25 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งขาดทุนถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม

“ชาวสวนต้องปล่อยให้รถถูกยึด ลูกเรียนมหาวิทยาลัยต้องหยุดเรียนกลับบ้าน เพราะไม่มีเงินส่งบางคนเครียดจนอยากฆ่าตัวตาย เรากลงไม่ปิดถนนประท้วงกดดันรัฐบาลแต่อยากชี้แจงให้สังคมรับรู้ว่า ต้นทุนยาง 85.25 บาท แต่ขายได้ 47 บาท เกษตรกรอยู่อย่างไรรัฐบาลต้องช่วยแก้ปัญหา โดยนายทจะพูดปัญหาคนละ 5 นาที โดยขอขอให้ย้ายอธิบดีที่พูดว่าจะขายยางในสต็อก 2 แสนตันให้ไปที่อื่นเพราะยิ่งพูดยิ่งทำให้ราคาคดกต่ำทุกวันและขณะนี้เข้าสู่ฤดูกรีดยางในเดือน ก.พ.-มี.ค.58 ในตลาดซื้อขายกังวลว่าราคาอาจจะตกมากกว่านี้จึงทำให้ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาคดดันตลาดจะขายล่วงหน้าในอีก 5-8 เดือนข้างหน้าลงไปอีก” นายอุทัย กล่าว

นายอุทัย กล่าวต่อว่าเกษตรกรเดือดร้อนหนักทั่วประเทศ เพราะราคานอกตลาดกลางเหลือ 42-43 บาท ส่วนเงินกู้ 1.5 หมื่นล้านให้เกษตรกรส่งเสริมอาชีพนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ยางต้นตลาดถ้าราคาขงไตรมาสหน้าลดลงกว่านี้เพราะมีการขายล่วงหน้าไป 3-4 เดือนแล้วหวังให้ราคาขึ้นมายากมาก นอกจากรัฐบาลตั้งตลาดยางคิบแข่งขันกับตลาดล่วงหน้าเพื่อให้ทั่วโลกรู้ราคาจริง ไม่ใช่ปล่อยให้มาแก๊งกำไรจากการซื้อขายกระดาษ และไปกดราคาเกษตรกร หากรัฐมีความจริงใจต้องหาทางจัดการเอาเปรียบเกษตรกรอย่างนี้ถ้ารัฐทำจริงและพูดเป็นเสียงเดียวกับเกษตรกรพวกนี้ไม่ได้



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 15 กันยายน 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3944

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 84.47

Ad Value: 105,587.50

PRValue (x3): 316,762.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เลขที่๑ ซอยปลื้มมณี

## เลขที่๑ ซอยปลื้มมณี

ปราณี...จี๊ดอ้อมกระตักบุคคลในข่าว...● น่ารักเซียว...เบิ้ล-กรีซสุดา  
คุณะเสน...เรียก...ลุงสมยศ...อันหมายถึง...พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง...  
นายตำรวจฝีมือดีที่ คสช.ให้เป็น ผบ.สตช.ตั้งแต่ 1 ต.ค.2557-30 ก.ย.  
2558...ที่แถลงข่าวเกี่ยวกับตัวเบิ้ลในกรณีคดี 5 ชายชุดดำฆ่า...พล.อ.  
ร่มเกล้า ฐวธรรม...เบิ้ลอัดเป็นคลิปสั้นๆ พุดโปสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเสรี  
ไทย...13 ก.ย.2557...เบิ้ลบอกลุงว่า...ปี 2553 หนูยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยคะ...  
ลุงสมยศเปิดฟังแล้วไซ้มัยคะ...● นายวรวุฒิ  
เทือกชัยภูมิ...นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
1 ใน 6 คน ที่ถูกเรียกเข้ารายงานตัวหลังจัด  
กิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร...เป็นอีกคนที่หนี  
ออกนอกประเทศแล้ว...14 ก.ย.2557 เผยแพร่  
คลิปปรากฏตัวที่โตเกียว, ญี่ปุ่น ให้สัมภาษณ์  
ทีวี NHK บอกกล่าวคนทั่วโลกด้วย...หนูเชื่อว่า  
เจ้าหน้าที่ คสช.รวบรวมคลิปไว้แล้ว...● คนไทยในสวีเดนก็มีเดินขบวน  
คะ...13 ก.ย.2557...เรียกร้องขอประชาธิปไตยในไทยกลับคืน...● ตำรวจ  
กองปราบ+ทหารคุมตัว 5 ชายชุดดำไปทำแผนเอ็กเกริก...มีคนเขียนถาม  
คะ...เอารถตู้ปิดถนนเขาอย่างนี้แล้วเขาจะเข้า-ออกยังไงคะ...ถามได้ดี...●  
แค่ชื่อไมโครโฟนมาใช้ในห้องประชุม ครม.ของท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา แพงเวอร์...คนไทยก็ไม่กลัวแล้ว...ดาหน้าออกมากดดันจน  
ต้องมีการสั่งสอบสวน...และราคา  
ก็ลดง้ายง่าย...จากตัวละแสนสาม  
เหลือเก้าหมื่นกว่า...เดี๋ยวก็จะมี  
อีกรายการที่ใหญ่กว่าคะ... Cute  
check-in หรืองานตรวจบัตร  
ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง 2,100 ล้าน  
ของ ทอท. ไม่มีการประมูล...อ้าว!  
โหงเป็นนั่นไปละคะ...โหนว่าจะเข้ามาปราบคอร์รัปชั่นจัย...เปิดประมูลใหม่ลี



คนไทยในสวีเดน 13 ก.ย.2014



David Cawthorne Haines

รหัสข่าว: B-140915018021 (15 ก.ย. 57/05:16)

หน้า: 1/3

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 15 กันยายน 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3944

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 84.47

Ad Value: 105,587.50

PRValue (x3): 316,762.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เลขที่๑ ซอยปลื้มมณี

คะ...จะได้จ่ายน้อยลง...● ท่านนายกา ประยุทธ์คะ...หนูเชียร์ท่านนะ...  
วันนี้จึงขอเขียนรายงานท่านตรงๆ ไปเลยว่า...ภาพพจน์อัปยศหึ่งประชุม  
กรม. ...มันเข้าไปอยู่กันเหวความจดจำของประชาชนไทยแล้วคะ...ท่าน  
สั่งตั้งกรรมการสอบไปก็ไม่มีประโยชน์...ถ้าทราบไฉนยังใช้ไม้ค้อ้อจาวชุด  
นี้ อยู่...มีทางเดียวที่จะแก้ได้คือ...ประมูลซื้อไมโครโฟนใหม่...ส่วนจะ...  
เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่านึกว่าท่านนายกา  
ทำได้ยาก...เพราะ...ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล...ท่านเป็นคนน่ารัก...● มาเพีย  
หวยใต้ดิน...เป็นคนพวกที่...มีข่าวกรองไม่แม่นยำที่สุด...ตอนทำเสียบๆ รถ  
ฮัมวีออกไปพวกเดินโพยหวยใต้ดิน...ท่านมาเพียบบอกบริวารว่า...แค่ 4  
เดือน...เอาเข้าจริงยังไม่ครบ 90 วันเลย...คนเดินโพยเดินขายเหมือนเดิม  
แล้ว...ตั้งโต๊ะเขียนเลขก็มีนิดหน่อยแต่แอบๆ อยู่หลังร้าน...● วันเสาร์ 13  
ก.ย.2557 หนูขับรถบนถนนสุขุมวิทช่วงลงจากทางด่วนเลียวยซ้ายผ่านย่าน  
ซอยนานา ไปจนถึงห้าง terminal 21...ไม่มีแผงลอยขายของบนทางเท้า  
เลย...มีพวกซ่าเขวของขายหน้าตึกแถวนิดหน่อย...โดยมี...เจ้าหน้าที่  
เทศกิจยืนและเดินตรวจตลอด...หนูเห็นแล้วไม่ยอกเชื่อสายตาตัวเอง...แล้ว  
ก็คิดเอาเองว่า...ถ้าเอาจริงมันก็ทำได้...ไม่เห็นมีผู้ค้าชกตายที่ไม่ได้ขายของบน

ทางเท้าแม่แต่รายเดียว...ทำได้จริงๆ นะคะ...ขอแค่  
อย่างเดียว เจ้าหน้าที่เทศกิจอย่าไปรับเงิน...และจาก  
นี้ต่อไปก็เชื่อว่าท่านผู้ว่าฯ กทม. ...ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  
บริพัตร...จะไม่ผ่อนผันให้ขายของบนทางเท้าอีก  
แล้ว...ผ่อนผันคือจุดเริ่มต้นความชั่วร้ายให้เทศกิจที่  
เป็นคนไม่ดีเข้าไปเก็บเงินแลกกับการขายจนไม่  
เหลือทางให้คนเดิน...นะคะท่านผู้ว่าฯ...ทุกถนน  
ทั่วกรุงเทพฯ...● คุณพี...สุภิญญา กลางณรงค์...ผู้หญิงแกร่งใน กสทช.  
คนเก่ง...โปรดทราบไว้นะตัวหนูขอบอก...รูปเหตุการณ์ที่สุภิญญายื่นคุย  
กับ...ประวิทย์ มาลีนนท์...เจ้านายใหญ่ทีวีช่อง 3...มาดของพีสุภิญญาเกิน  
ขาดเลยคะ...สีหน้าอาการเยี้ยมยุทธ์...หนูประทับใจมาก...อนาคตยาวๆ พี่  
อย่าทำให้หนูเสียใจนะคะ...● David Cawthorne Haines...เป็นเหยื่อ  
คนที่ 3 ที่ถูกนักรบ ISIS คนเดิมพูดอังกฤษสำเนียงชาวลอนดอน...ใช้

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 15 กันยายน 2557

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3944

Col.Inch: 84.47

Ad Value: 105,587.50

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 316,762.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เลขที่๑ ซอยป้อมมณี

มีดเล่มเดิมบั่นคอขาดตายคาที่...  
โพสต์โซเชียลในโซเชียลเน็ตเวิร์ค...  
ข่มขู่ทั้ง...David Camaron...  
Barack Obama...● โลกแห่ง  
ความจริงมันเศร้าและยากมากค่ะ  
ท่านรัฐมนตรีเกษตรา...ยางพารา  
ขณะนี้ราคาโลกร่วงลง 47 บาท...

คนทำสวนยางขาดทุนทั่วโลกร่วงลง 20 บาท...จันทร์ 15 ก.ย.2557...อุทัย  
สอนหลักทรัพย์...ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า...จะ  
ยกชบวนตัวแทน 30 องค์กรเกี่ยวกับยางพาราเข้าพบ...ปีติพงศ์ พึ่งบุญ  
ณ อยุธยา...ยางราคาตกต่ำแก้ยากค่ะท่านรัฐมนตรี...มันไม่มีโชคช่วย...●  
ส่งข่าวถึงคนไทยโดยเฉพาะทางอีสานกับตะวันออก...สัปดาห์นี้ฝนจะตก  
เพิ่มขึ้น...มีโอกาที่จะเกิดน้ำท่วมหลายสถานที่...ระมัดระวังกันด้วยค่ะ...  
และ...ถ้าสื่อมวลชนลงข่าวบ้างก็อย่าหาว่าพวกหนูตื่นข่าว...นะเจ้าค่ะ...มัน  
เป็นหน้าที่...● ลุงวิชัย-ร.ต.ต.วิชัย สุริยอุท...แห่ง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ...  
วันนี้อายุ 69 ปีแล้ว...ยังปลูกต้นไม้ในที่ดินสาธารณะต่อไป...ถึง 14 ก.ย.  
2557 ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 4 ล้านต้น...●

ปรานี